



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 13 มูลค่าข่าว 86,468.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ถกสอบเข้าอุดมฯ 24 เม.ย. รอผลวิจัยเปิดปิดเรียนอาเซียน

● เมื่อวันที่ 20 เมษายน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยหากยังไม่สามารถปรับทั้งระบบ ก็ต้องปรับช่วงเวลาการทดสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ครั้งแรก ที่เดิมสอบในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเด็กยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังเด็กเรียนจบ ม.6 แล้ว เพื่อให้เรียนในห้องเต็มทีมนั้น ภาพรวมเห็นด้วยกับ รมว.ศึกษาธิการ ที่การปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องให้เด็กได้เรียนจนจบชั้น ม. 6 ก่อน และเท่าที่ดูมีโอกาสขยับได้

“แต่กังวลว่าหากมีการขยับมาจัดสอบแกต/แพต ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ จะติดกับการสอบครั้งที่สอง ซึ่งสอบเดือนมีนาคม อีกส่วนที่มีปัญหานั้นคือ มหาวิทยาลัยบางกลุ่มที่ต้องใช้คะแนนสอบแกต/แพตครั้งแรกในการรับตรง ดังนั้น เรื่องนี้ต้องมีการศึกษา พุดคุยใน

รายละเอียดให้ชัดเจน โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.วันที่ 24 เมษายนนี้” ประธาน ทปอ.กล่าว

ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้ทบทุนการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน และขอให้กลับมาเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ทปอ.ทบทุนมาโดยตลอด อีกทั้ง ทปอ.เองได้มีการหารือตกลงร่วมกันแล้วว่าจะใช้ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เป็นเวลา 3 ปีก่อน ดูข้อดี ข้อเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อมีเสียงทักท้วงก็ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ทำการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งอยากขอให้ทุกคนรอผลการวิจัยจาก มศว ที่กำลังจะออกมาก่อน

ดังนั้น ช่วงนี้ ทปอ.คงจะไม่ทบทุนอะไรทั้งสิ้น จนกว่าจะมีผลวิจัยจาก มศว มาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนกรณีที่มีการทำแบบสอบถาม ต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนถึงการตั้งคำถามว่าใช้คำถามอะไร เป็นคำถามชี้แนะและถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ทปอ.คงไม่มีมีการดำเนินการหรือนำเรื่องเข้าประชุมในวันที่ 24 เมษายนนี้ ต้องรอผลวิจัยก่อน

